

GẶP MẶT KỶ NIỆM...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: MINH ĐỨC

với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, văn phòng cấp ủy các cấp tham mưu, để xuất giải pháp giúp Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp xây dựng, ban hành quy chế, chương trình làm việc, các nghị quyết, đề án chuyên đề, các chương trình hành động, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện...

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Ba và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc 5 năm qua; 5 cán bộ văn phòng cấp ủy các cấp có nhiều đóng góp cho hoạt động của văn phòng cấp ủy được tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy".

BAN NỮ CÔNG...

(Tiếp theo trang 1)

đoàn kết, sáng tạo trong công tác, ra sức học tập, rèn luyện, vươn lên khẳng định vai trò và vị thế của mình, cùng cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hai Bà Trưng và các anh hùng liệt sĩ, phụ nữ các cơ quan Tỉnh ủy nguyện đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp; là những người con hiếu thảo, người mẹ hiền, người vợ đảm đang, thủy chung, xứng đáng là người phụ nữ đạt chuẩn mực "Trí thức, trung hậu, năng động, sáng tạo, đảm đang và thanh lịch".

KHAI TRƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

mong muốn trong thời gian tới sẽ nhận rộng mô hình ra toàn tỉnh nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ sản xuất trong nước nói chung, trong tỉnh nói riêng khai thác tốt thị trường nội địa, kích cầu tiêu dùng hàng Việt, góp phần phát triển sản xuất bền vững. Nhân dịp này, Sở Công Thương đề nghị các cơ quan chức năng triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động.

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 18/10, tại 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 40 triệu người nhiễm và hơn 1,1 triệu người tử vong do Covid-19.

Tính đến 16 giờ ngày 18/10, tại Thái Bình có 2 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Phổi Thái Bình, trong đó 1 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, 1 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm. Trong ngày, 139 trường hợp từ nước ngoài về cách ly tại Trung đoàn 568 đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung.

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19. SỐ Y TẾ: 0969.851.212, 0227.3640.786. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476, 0227.3831.885

BẾ MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG BÀN...

(Tiếp theo trang 1)

Kết thúc giải đấu, ở hạng CDE Thái Bình: Cầu lạc bộ Giao thông vận tải 1, Cầu lạc bộ Dương Phúc đạt giải ba; Cầu lạc bộ 14/10 huyện Tiên Hải đạt giải nhì; Đội tuyển Tiên Hải 2 đạt giải nhất. Ở hạng ABCD điển đàn: Cầu lạc bộ Vieted Hà Nội, Thanh Hóa 2 đạt giải ba; Công ty Xi măng Long Sơn 2 đạt giải nhì; Cầu lạc bộ Đại Long Hải Dương 1 đạt giải nhất.

Ảnh 1: Các vận động viên thi đấu. Ảnh 2 + 3: Ban tổ chức trao cúp vô địch cho các cầu lạc bộ đạt giải. Ảnh: NGỌC LINH



TUYÊN DƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Toàn tỉnh hiện có gần 1.000 mô hình thanh niên phát triển kinh tế, các cầu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, thanh niên phát triển nghề đã được thành lập; nhiều mô hình khởi nghiệp sáng tạo, tiêu biểu của thanh niên đã nâng cao thu nhập cho thanh niên, gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Tại chương trình, ban tổ chức đã phát động cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Thái Bình lần thứ II"; tuyên dương 50 thanh niên sáng tạo khởi nghiệp, mô hình thanh niên phát triển kinh tế tiêu biểu; trao hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo tham gia vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo toàn quốc năm 2020 và trao hỗ trợ "Điểm bán xanh thanh niên" tại 8 huyện, thành phố.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ Khám sức khỏe cho đoàn viên công đoàn

Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Medlatec (Công ty TNHH Công nghệ và Xét nghiệm y học) vừa tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên công đoàn.

soát bệnh ung thư gan. Toàn bộ kinh phí xét nghiệm do Bệnh viện Đa khoa Medlatec hỗ trợ. Việc tổ chức khám sức khỏe cho đoàn viên công đoàn là hoạt động thường kỳ của Liên đoàn Lao động thành phố nhằm giúp phát hiện sớm, điều trị kịp thời góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, đoàn viên công đoàn.

NGUYỄN CƯỜNG

CÔNG TY TNHH MAXPORT LIMITED VIỆT NAM Tổ chức chương trình tìm kiếm tài năng

Tại nhà máy Maxport 9 chi nhánh Thái Bình, Công ty TNHH Maxport Limited Việt Nam vừa tổ chức chương trình "Tìm kiếm tài năng - Maxport's Got Talent" năm 2020 cho người lao động trong Công ty.

Chương trình "Tìm kiếm tài năng - Maxport's Got Talent" là một trong những hoạt động thường xuyên được Công ty TNHH Maxport Limited Việt Nam tổ chức cho người lao động với mong muốn tạo sân chơi bổ ích sau giờ làm việc, tạo niềm hứng khởi cho người lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống người lao động.

ANH THƯ

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ. Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hỏi đáp về Luật An ninh mạng năm 2018

Câu 1: Phạm vi điều chỉnh của Luật An ninh mạng năm 2018 được quy định như thế nào?

Trả lời: Tại Điều 1 của Luật An ninh mạng năm 2018 quy định như sau: Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Câu 2: Chính sách của Nhà nước quy định như thế nào về an ninh mạng?

Trả lời: Tại Điều 3 của Luật An ninh mạng năm 2018 thì chính sách của Nhà nước về an ninh mạng được quy định cụ thể như sau:

- Ưu tiên bảo vệ an ninh mạng trong quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới.
- Xây dựng không gian mạng lành mạnh, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
- Ưu tiên nguồn lực xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; nâng cao năng lực cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng và tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng; ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ để bảo vệ an ninh mạng.
- Khuyến khích, tạo điều



Ảnh minh họa

kiện để tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng, xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh mạng; nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng nhằm bảo vệ an ninh mạng; phối hợp với cơ quan chức năng trong bảo vệ an ninh mạng.

Câu 3: Nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng được quy định như thế nào?

Trả lời: Tại Điều 4 của Luật An ninh mạng năm 2018 thì nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng được quy định như sau:
- Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng.

- Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động trên không gian mạng.

- Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại mọi hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã

hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; sẵn sàng ngăn chặn các nguy cơ đe dọa an ninh mạng.
- Triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia; áp dụng các biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

- Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được thẩm định, chứng nhận đủ điều kiện về an ninh mạng trước khi đưa vào vận hành, sử dụng; thường xuyên kiểm tra, giám sát về an ninh mạng trong quá trình sử dụng và kịp thời ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng.

- Mọi hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Câu 4: Bảo vệ không gian mạng quốc gia được Luật quy định như thế nào?

Trả lời: Tại Điều 6 của Luật An ninh mạng năm 2018: Nhà nước áp dụng các biện pháp để bảo vệ không gian mạng quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.

Câu 5: Hợp tác quốc tế về an ninh mạng được quy định như thế nào?

Trả lời: Tại Điều 7 của Luật An ninh mạng năm 2018, vấn đề hợp tác quốc tế được quy định như sau:

- Hợp tác quốc tế về an ninh mạng được thực hiện trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi.
- Nội dung hợp tác quốc tế về an ninh mạng bao gồm:
+ Nghiên cứu, phân tích xu hướng an ninh mạng;
+ Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa tổ chức, cá nhân Việt Nam

với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động về an ninh mạng;

+ Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm; hỗ trợ đào tạo, trang thiết bị, công nghệ bảo vệ an ninh mạng;

+ Phòng, chống tội phạm mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng; ngăn ngừa các nguy cơ đe dọa an ninh mạng;

+ Tư vấn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng;

+ Tổ chức hội nghị, hội thảo và diễn đàn quốc tế về an ninh mạng;

+ Ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về an ninh mạng;

+ Thực hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế về an ninh mạng;

+ Hoạt động hợp tác quốc tế khác về an ninh mạng;

- Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp thực hiện hợp tác quốc tế về an ninh mạng, trừ hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ Quốc phòng.

- Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện hợp tác quốc tế về an ninh mạng trong phạm vi quản lý.

- Bộ Ngoại giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh mạng.

- Trường hợp hợp tác quốc tế về an ninh mạng có liên quan đến trách nhiệm của nhiều bộ, ngành do Chính phủ quyết định.

- Hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh mạng của bộ, ngành khác, của địa phương phải có văn bản tham gia ý kiến của Bộ Công an trước khi triển khai, trừ hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ Quốc phòng.

(còn nữa)

LÊ THUY (Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)